



BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2021

THƯ CỦA BỘ TRƯỞNG - PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Phòng, chống thiên tai Việt Nam
(22/5/1946 - 22/5/2021)

Kính gửi:

Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Phòng, chống thiên tai Việt Nam (22/5/1946 - 22/5/2021) và Tuần lễ Quốc gia về Phòng chống thiên tai (15/5- 22/5/2021) không tổ chức do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Nhân dịp này, thay mặt cho Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tôi thân ái gửi tới các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Chỉ đạo, các đồng chí cán bộ hưu trí, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác phòng, chống thiên tai lời thăm hỏi, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Các đồng chí thân mến!

Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ công tác trong lĩnh vực phòng chống thiên tai đã đóng góp nhiều trí tuệ, công sức, đạt được những thành tựu to lớn: Hệ thống thể chế, tổ chức bộ máy và lực lượng phòng, chống thiên tai ngày càng hoàn thiện và chuyên nghiệp; hệ thống cơ sở hạ tầng và công trình phòng, chống thiên tai ngày càng toàn diện hơn; sức mạnh của toàn dân, năng lực cộng đồng ngày một nâng cao, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến và hợp tác quốc tế đã từng bước phát triển lên những tầm cao mới. Đặc biệt, truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tương thân tương ái, vượt mọi khó khăn, thách thức được phát huy cao độ qua các thế hệ, hy sinh quên mình cho công tác phòng chống thiên tai, vì sự bình yên cho xã hội, vì sự phát triển của đất nước. Ghi nhận những đóng góp tích cực đó, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương sự đóng góp to lớn của các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Chỉ đạo, các đồng chí cán bộ hưu trí, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác phòng, chống thiên tai trong suốt 75 năm qua.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống 75 năm vẻ vang, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác phòng chống thiên tai tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, khắc phục hiệu quả những hạn chế, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; đóng góp to lớn hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì một Việt Nam an toàn trước thiên tai.

Chúc các Đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Thân ái,



LÊ MINH HOAN

Bộ trưởng - Phó trưởng Ban Thường trực
Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai